

BÁO CÁO THAM LUẬN

“Công tác ứng phó với lũ lớn gây ngập lụt các thôn trên địa bàn xã và phương án di dời người và tài sản lên các vị trí điểm cao”

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Trước tiên, cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị lời chào trân trọng. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Được sự cho phép của Hội nghị, tôi xin được báo cáo tham luận về “*Công tác ứng phó với lũ lớn gây ngập lụt các thôn trên địa bàn xã và phương án di dời người và tài sản lên các vị trí điểm cao*”, như sau:

I. Về đặc điểm tình hình của địa phương

Xã Buôn Choah nằm ở phía Đông Bắc của Huyện Krông Nô cách trung tâm Huyện 22 Km, gồm 04 thôn và 01 buôn, gồm 601 hộ, 2.501 khẩu. Thành phần dân tộc gồm 14 dân tộc và 03 tôn giáo; vị trí địa lý của xã tiếp giáp như sau: Phía Đông giáp với Thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Phía Tây giáp với xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Phía Nam giáp với xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Phía Bắc giáp với xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Phía Tây Nam giáp với xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Xã mang hình thái khí hậu đặc thù và ảnh hưởng của mọi hình thái thiên tai; có địa hình khá phức tạp, đồi núi cao và bị chia cắt bởi nhiều sông, suối; có nhiều sông suối lớn, trong đó có sông Krông Knô và hợp lưu sông Krông Ana. Xã nằm dưới hạ du của nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah; về mùa mưa thường xảy ra dông lốc, ngập úng, lũ lụt, sạt lở đất....; qua đó làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế ở địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã có hơn 10 nhà bị ngập do mưa lũ, hơn 20ha lúa và cây trồng bị ngập và gãy đổ, sét đánh làm cháy 02 trạm biến áp trạm bơm (trạm số 3, số 4). Tình hình lũ lụt, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, và tác động không nhỏ đến tình hình tăng trưởng kinh tế của địa phương; Vì vậy việc chủ động phòng ngừa để ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt là hết sức quan trọng, để hạn chế thấp nhất tình hình thiệt hại về người và tài sản cũng như sản xuất của nhân dân.

III. Về công tác ứng phó với lũ lớn gây ngập lụt trên địa bàn xã

3.1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch PCTT&TKCN của UBND huyện và các Cơ quan chức năng; UBND xã xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN của xã, sát đúng với tình hình thực tế và dự báo thời tiết của các cơ quan chuyên môn, để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, qua đó đã hạn chế rất nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

- Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Kiện toàn lại Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

3.2. Công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai, lũ lụt

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thường xuyên theo dõi, nhận định diễn biến thời tiết, đề ra các tình huống thiên tai có thể xảy ra ở từng khu vực trên địa bàn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; với phương châm 4 tại chỗ, Tăng cường thông báo các thông tin, bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, diễn biến thiên tai trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, liên tục để người dân nắm bắt nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống thiên tai; chủ động ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, hạn chế thiệt hại về sản xuất cho người dân;

- Chỉ đạo các Bộ phận chuyên môn phối hợp với tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ, chuyển đổi giống cây trồng, sử dụng các giống ngắn ngày, phù hợp với tình hình dự báo thời tiết để tránh lũ; Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ, phương tiện cứu sinh (xuồng, ca nô, áo phao, phao cứu sinh) để sẵn sàng ứng phó khi có lũ lụt.

- Xây dựng kịch bản về các tình huống thiên tai, nhất là lũ lụt; để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

- Khi có thiên tai xảy ra: Phát huy vai trò nòng cốt của địa phương như lực lượng dân quân tự vệ, đội xung kích...đồng thời bổ sung nguồn lực, trang thiết bị thiết yếu, bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh hoạt các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”.

- Phân công trách nhiệm rõ ràng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng liên quan; đảm bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan, đơn vị chức năng cấp trên liên quan, đề xuất các phương án hỗ trợ lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn;

III. Về Phương án di dời người và tài sản, ổn định đời sống, thiệt hại sau lũ

- Khi xảy ra thiên tai lũ lụt, kịp thời huy động toàn bộ các bộ phận chức năng xã, lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn thể di dời người dân và tài sản lên tránh lũ tại khu vực Hội trường UBND xã, Hội trường Nhà Văn hoá thôn Cao Sơn, Hội trường Nhà Văn hoá thôn Buôn Choah và vận động người dân tại các vị trí điểm cao chung tay hỗ trợ chỗ ăn, ở cho người dân vùng lũ.

- Khi lũ đi qua, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thực hiện khắc phục các hậu quả thiên tai, dọn dẹp nhà cửa, cây cối, tài sản... Kịp thời rà soát các gia đình bị thiệt hại, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

- Trong năm 2023, trên địa bàn xã triển khai dự án bố trí ổn định dân cư vùng lũ xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô; để ổn định cho 124 hộ dân vùng lũ. Đến thời điểm hiện tại UBND xã đã hoàn thành công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm cụm xã Buôn Choah. Dự kiến Dự án sẽ triển khai thực hiện vào quý III năm 2023, sau khi dự án hoàn thành sẽ ổn định đời sống, tính mạng và tài sản cho toàn bộ các hộ dân sinh sống trong vùng lũ.

- Ngoài ra trong năm 2023, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông triển khai dự án Nhà Văn hoá cộng đồng kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán, phòng chống thiên tai tại xã Buôn Choah, với giá trị 2,2 tỷ đồng tại khu vực thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah. Khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được địa điểm sơ tán cho người dân khi xảy ra lũ lụt.

2. Bài học kinh nghiệm

- Trước hết, phải tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác PCTT & TKCN, đề khi thiên tai xảy ra có sự tham gia tích cực của cộng đồng tránh việc ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của lực lượng và chính quyền.

- Phải thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, đặc biệt là các thành viên trong Ban phải tham gia từ khâu xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; từng thành viên phải chủ động chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai theo đúng phương án, nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin chính xác, kịp thời, nhất là khi có thiên tai xuất hiện, thông báo kịp thời, chính xác đầy đủ thông tin một cách nhanh nhất đến với người dân, để nhân dân biết và chủ động phòng tránh tốt nhất để đảm bảo tính mạng và tài sản của mình.

- Luôn rà soát bổ sung phương án PCLB&TKCN, cụ thể hóa phương châm “4 tại chỗ”, dự kiến các tình huống và cách xử lý. Tổ chức tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trước khi có bão, lũ xảy ra. Khi có sự cố về thiên tai, trên cơ sở phương án, kế hoạch đã được phê duyệt, huy động tối đa lực lượng, phương tiện kịp thời cứu người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại, khắc phục hậu quả bão, lũ, coi đó là một mệnh lệnh.

- Tích cực chủ động phối hợp với các ngành, các cấp về việc sơ tán dân và có phương án cụ thể đối với từng hộ, từng cụm, từng khu vực. Xác định được số

lượng, thời điểm cần phải sơ tán. Hướng dẫn cho bà con tự sơ tán, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của thân nhân, dòng họ, xóm làng và sơ tán tại chỗ (nơi nguy hiểm đến nơi an toàn).

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận của UBND xã Buôn Choah về *“Công tác ứng phó với lũ lớn gây ngập lụt các thôn trên địa bàn xã và phương án di dời người và tài sản lên các vị trí điểm cao”*.

Trước khi dừng lời, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Công Hào